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ชื่อวิทยานิพนธ สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 
  ที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา 
ผูเขียน  นายมูฮํามัดนาเซ  สามะ 
สาขาวิชา อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา 2551 
 

บทคัดยอ 
   
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ดานการวาง
แผนการสอน ดานการดําเนินการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล  
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ดานการวางแผนการสอน ดานการดําเนินการสอน ดานสื่อ
การเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล ของครูที่มี เพศ และตําแหนงการปฏิบัติหนาที่ ที่
และวุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน 3)เพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขปญหาในการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ คือ 
ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 10 คน 2) ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถาม คือ ครูอิสลามศึกษา 
จํานวน 106 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสัมภาษณ และแบบสอบถามซึ่งแบง
ออกเปน 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผูตอบแบบสอบแบบถาม ตอนที่ 
2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่เปดสอน
สองหลักสูต จังหวัดยะลา ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษา โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา  ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนะแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาการทดสอบ t-test และคาการทดสอบ f-test 
  ผลการวิจัยพบวา  1) สภาพการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็น
ของครูสอนอิสลามศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาสภาพการ
จัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครูสอนอิสลามศึกษา ดานการวางแผนการสอน 
ดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง สวนดานการดําเนินการสอน และดานการวัดและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก และปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาตามความเห็นของครู
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สอนอิสลามศึกษาในภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง  2) สภาพการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ตามความเห็นของครูอิสลาม
ศึกษาที่มีตําแหนงการปฏิบัติหนาที่ และวุฒิการศึกษาสามัญ และศาสนาแตกตางกัน มีทัศนะไม
แตกตางกัน ยกเวนครูที่มีเพศตางกันมีทัศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  และปญหา
การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา ตาม
ความเห็นของครูอิสลามศึกษาที่มีเพศ และวุฒิการศึกษาสามัญ และศาสนาแตกตางกัน มีทัศนะไม
แตกตางกัน ยกเวนครูที่มีตําแหนงการปฏบิัติหนาที่ตางกันมีทัศนะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05  3) ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนของรัฐที่เปดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบวาปญหาที่พบมากที่สุดคือดานสื่อการ
เรียนการสอน งบประมาณมีไมเพียงพอในการที่จะผลิตสื่อใหมีความหลากหลาย และทันสมัย จาก
ปญหาดังกลาวไดรับขอเสนอแนะแนวทางการแกไขคือ ควรจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่องให
เพียงพอตอความตองการและใหมีการอบรมการผลิตสื่อและวิธีการใชส่ืออยางถูกวิธี 
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ABSTRACT 
 
  This research aimed  1) to examine States and Problems of Instructional 
Management of Islamic  Studies in the Public Schools Implementing Dual Curricula in Yala 
Province, about instruction planning, instruction of teaching method, instructional teaching 
materials, and measurement and assessment 2) to examine and compare States and Problems of 
Instructional Management of Islamic  Studies in the Public Schools Implementing Dual Curricula 
in Yala Province, about instruction planning, instruction of teaching method, instructional 
teaching materials, and measurement and assessment of  teachers of different  gender, official 
status, and educational background 3) to study problems and possible solutions of the Islamic 
Studies in  the Public Schools Implementing Dual Curricula in Yala Province 

 The Population of this research were 1) ten school executives for interview 2) 
106  Islamic studies teachers for questionnaires. The research instruments were the interview 
forms and questionnaires that contain 4 parts about the status of Population, the status of 
Instructional Management of Islamic  Studies in the Public Schools Implementing Dual Curricula 
in Yala Province, the problems of Instructional Management of Islamic  Studies in the Public 
Schools Implementing Dual Curricula in Yala Province, opened questionnaires about the 
problems and suggestions to solve and develop the Islamic Studies in the Public Schools 
Implementing Dual Curricula in Yala Province. The statistics for data analysis   covered  
percentage, averages, the arithmetic mean,  t-test and f-test. 

 The results of the study were as follows.  
 1) The over all image opinions of the Islamic studies teachers about the state of 

the Islamic instructional studies were highly. And in each issue, such as instructional planning, 
instructional media were moderate. The other issues of instruction the measurement and 
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evaluation were highly. The opinion about problems of the Islamic instructional studies were 
moderate. 2) There were no differences on the opinions of Islamic studies teachers who were 
different in official status, educational background and religion.  There was a significant 
difference at the level of .05 between different gender. There were no differences in opinions 
about the instructional teaching method problems of Islamic studies teachers who were different 
gender,  educational   background, and religion.   There was a significant difference at the level of 
.05 between different Official status. 3) The most serious problem concerning the budget was that 
there was no enough budget to create various activities and up to date media. It was found that 
there was a need to allocate enough budget to continually support and have instructional teaching 
method media training course for teachers. 
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  في الدراسة الإسلامية في المدراس ومسئلتهما  والتعليم التعلم حالة:     موضوع البحث
  الحكومية على المنهجين  بولاية جالا    

 محمدناصر سامأ  :   الباحث
  الاسلامية الدراسات  :      القسم

 هجرية 1429  :  العام الجامعى
  

 البحث مستخلص
 

الات التعلم والتعليم ومسئلتهما في          لدراسة عن ح      )   1  هى   مقاصده    البحث    هذا    إن    
اسية  الدراسة الإسلامية في المدراس الحكومية على المنهجين بولاية جالا من ناحية التخطيط الدر                                  

للمقارنة بين حالة التعلم والتعليم ومسئلتهما في الدراسة الإسلامية                        )   2،  وتعليمها ووسائلها وتقييمها       
ة وتعليمها ووسائلها      ية جالا من ناحية التخطيط الدراسي             في المدارس الحكومية على المنهجين بولا               

ء     حسب وتقييمها   رآ أ تعليمهم                      ومؤهلام ومستوى  جناسهم  أ اختلاف  لمدرسين من حيث  ا و    ،  
  .لدراسة عن المسائل وحلولها في الدراسة الإسلامية في المدارس الحكومية على المنهجين بولاية جالا )3

لعينة المستخدم               لعينة المقدمة إلى         ) 1:   ة في البحث كالآتية       أما مجموعات ا مجموع ا
مجموع العينة لإجابة الإستبيانات من             ) 2 أشخاص    10مية بالشفوية وعددهم         مدراء المدارس الحكو           

 مدرسا والأدوات المستخدمة لجمع المعلومات عن خلفيات                    106مدرسي الدراسة الإسلامية وعددهم              
مواصفات عامة      :   القسم الأول       :   قسمة إلى أربعة أقسام         هي النموذج الشفوية والإستبيانات وهي م                

الأسئلة المتعلقة عن حالة التعلم والتعليم ومسئلتهما في الدراسة                    :   لمن يجيب عن الأسئلة ، القسم الثاني            
الأسئلة المتعلقة  بمسائل       :   الإسلامية في المدارس الحكومية على المنهجين بولاية جالا ، القسم الثالث                           

تعليم ومسئلتهما في الدراسة الإسلامية في المدارس الحكومية على المنهجين بولاية جالا ،                             التعلم وال     
الأسئلة المفتوحة عن المسائل والإقتراحات وطرق حلولها في التعلم والتعليم ومسئلتهما                              :   القسم الرابع       

حصائيات عند     في الدراسة الإسلامية في المدارس الحكومية على المنهجين بولاية جالا والحاسب الإ                               
  .T-test و  F-test  التحليلات تتكون من المئوية والمعدل العام

لبحث هي           ا لدراسة الإسلامية في                   ) 1: نتائج  ا لتعليم ومسئلتهما في  لتعلم وا ا لة  حا
المدارس الحكومية على المنهجين بولاية جالا حسب آراء مدرسى الدراسة الإسلامية بصفة عامة  أا                                    

لنظر إلى ناحية تخطيط التدريس ووسائلها أا على مستوى متوسط وأما من                         على مستوى عال وبا       
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لتعليم فإا على مستوى عال                لتعلم وا لدراسة                  . ناحية ا لتعليم ومسئلتهما في ا لتعلم وا  أما مشاكل ا
ء المدرسين فإا على م                 لنواحى ،          الإسلامية على آرا ا لتعلم       ) 2ستوى متوسط في جميع  ا وحالات 

على المنهجين بولاية جالا حسب آراء             لامية في المدارس الحكومية           هما في الدراسة الإس       والتعليم ومسئلت     
 رية أا غير مختلفة إلا ناحية           المدرسين من ناحية مستوى التعليم و مؤهلات الدراسية الدينية والعص                         

 ، أما    ) 05.( بأهمية إحصائية عند درجة الثقة            اختلاف أجناسهم أا مختلفة فتؤدي إلى أفكار مختلفة                   
مشاكل التعلم والتعليم ومسئلتهما في الدراسة الإسلامية حسب آراء المدرسين من ناحية اختلاف                                
أجناسهم ومؤهلام في قسم الديني والعصرى أا غير مختلفة إلا ناحية اختلاف مستوى التعليم نجد                                 

المشاكل وطرق حلولها         ) 3)   05.(  بأهمية إحصائية عند درجة الثقة            أا مختلفة فتؤدى إلى أفكار مختلفة ،             
في التعلم والتعليم ومسئلتهما في الدراسة الإسلامية في المدارس الحكومية على المنهجين بولاية جالا                                  
نجد أن أكثر المشاكل هي ناحية أدوات الدراسية  والميزانية غير كافية لايجاد الوسائل التعليمية المتنوعة                                        

 المدرسين هي لابد من وضع ميزانية مقتنعة حتى تكتفى                والمتطورة  تلك المشاكل وجدت حلا من               
لايجاد الوسائل التعليمية المتواصلة وإقامة الدورات وصنع الوسائل التعليمية واستخدامها على اسلوب                                  

  .صحيح 
 


